

“ทำดีเพื่อพ่อ”

จิตอาสาของพระราชินี

เรื่อง: จักรี อุดมดี

เรียบเรียง/ภาพถ่าย: เพ็ญภา พรหมพิตร



คำว่า จิตสาธารณะ ถือเป็นคำพูดที่เราใช้ในเวลาที่ทำกิจกรรมใดๆ เพื่อสังคมหรือส่วนรวม สำหรับบางท่านอาจจะทำกิจกรรมจิตสาธารณะตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่มีจิตสาธารณะจากจิตใจที่แท้จริง นั่นคือ คุณจักรี อุดมดี หรือ คุณสามเค ผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงงานน้ำมันปิโตรเลียมไทย ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 9 ซึ่งความดีที่ทำ FM Loyalty ขอบันทึกความดีฉบับที่ 6 ดังนี้

FMC : อยากให้เล่าที่มาที่ไปและความประทับใจของการเป็นจิตอาสา

คุณจักรี : ผมได้ไปร่วมมากในนามประชาชนจิตอาสา ได้ไปสมัครอยู่ในส่วนของอำเภอพระประแดง โดยผมเลือกพื้นที่นี้เพราะว่าอยู่ใกล้ที่ทำงาน เรากี่สะดวก รวมถึงวันที่ 26 ตุลาคม ที่ได้ร่วมกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯ ในการแจกน้ำและขนมที่สวนหลวง ร.9 ผมก็เข้าไปช่วยด้วย รู้สึกดีใจนะอย่างที่ผมสมัครจิตอาสาไป ผมรู้สึกที่เราไปทำ เราก็ต้องเต็มที่

FMC : ทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสา

คุณจักรี : จากที่ผมเคยอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 9 ของสภาอุตสาหกรรมฯ ในวิชาภาวะผู้นำกับการบริหารงาน (Leadership) ผมจัดเป็นคนธาตุน้ำ คนธาตุน้ำมีลักษณะนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่น ซึ่งตรงกับนิสัยของตัวเองที่ว่า เวลาเราเจอใครที่เดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ เราก็อยากจะเข้าไปช่วย อย่างเวลาที่ผมขับรถไปไหน ถ้าเจอคนประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ผมจะต้องหยุดช่วยคนอื่นก่อน จนกว่าจะมีอาสาหรือว่าหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมาถึง หลังจากนั้นผมถึงจะไปทำธุระส่วนตัวต่อได้ เคยมีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมลองทำเพิกเฉยแต่สุดท้ายก็เกิดความรู้สึกผิดค้างใจไปตลอดทั้งวัน จนทำให้ตัดสินใจว่า หากมีใครต้องการความช่วยเหลือ เราก็จะช่วยเหลือทันที ถ้าขับรถผ่านแล้วเจออุบัติเหตุ ต่อให้เราไม่ได้ลงไปช่วยเหลือด้วยตัวเอง แต่เราช่วยโทรติดตามให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ แค่นั้นเราก็ภูมิใจไปทั้งวัน



FMC : ยึดหลักคำสอนไหนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตประจำวัน

คุณจักรี : ผมยึดคำสอนที่ว่า คนเราควรทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ไม่จำเป็นต้องคิดถึงคำตอบแทน ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า “ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่”



FMC : แรงแบบไหนใจอะไรที่ได้รับจากในหลวงรัชกาลที่ 9

คุณจักรี : ในหลวงถือเป็นแบบอย่างของผมเลย ตั้งแต่ตอนยังเด็กๆ ผมได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานจากท่าน จากการที่เห็นท่านถือวิทยุสื่อสาร ถือแผนที่ทำงาน พุดตามตรงคือ ผมรู้สึกที่ท่านทุ่มเทมากๆ ผมเลยอยากทำงานเพื่อคนอื่นแบบท่าน เลยเริ่มจากการทำงานเป็นอาสาสมัครงานกุ๊ยกต่างๆ ในพื้นที่สมุทรปราการ หรือถ้ามีงานจิตอาสา หรืองานเพื่อสังคมอะไร ผมก็จะอาสาเข้าไปช่วยเสมอ แจกน้ำแจกขนม ถ้าผมช่วยได้ผมก็จะทำทันที



FMC : อยากฝากแนวคิดว่าอะไรเกี่ยวกับการทำความดีเพื่อสังคม

คุณจักรี : เรื่องทำความดี จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำได้ เพียงแต่ว่าในการทำความดี ทำเพื่ออะไร บางคนอาจทำความดีเพื่อคิดหวังผลประโยชน์ หวังผลตอบแทน จริงๆการทำความดีไม่จำเป็นต้องหวังผลตอบแทน แต่การกระทำนั้นเป็นผลดี เกิดประโยชน์ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน แค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้ว ผมก็ได้แต่หวังว่าให้ทุกคนหันมาทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทนกันมากขึ้นครับ

จิตสาธารณะ คือ จิตของคนที่มีจิตเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม คุณจักรี อุดมดี นับเป็นบุคคลหนึ่งที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตน และกระทำความดีอาสาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมสูงสุด จึงขอบันทึกความดีของ FM ท่านนี้ เพื่อเผยแพร่สู่ทุก “FM ทำดีเพื่อพ่อ” ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆต่อไป



**FACTORY
MANAGEMENT**